
 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 

หัวข้อข่าว : ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มี
ยางเข้าประมูลกว่าแสนกิโลกรัม ราคาปรับตัวลดลง 

 
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางเข้าประมูลกว่าแสนกิโลกรัม ราคาปรับตัวลดลง 

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล
ประจ าวันที่ 13 ตุลาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 53.83 บาท ปรับ
ลดลง 0.26 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 53.53 บาท ปรับลดลง 0.02 บาท ยางท้องถิ่น 
กิโลกรัมละ 52.00 บาท ปรับเพ่ิมข้ึน 0.20 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 55.57 บาท ปรับลดลง 
0.62 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 55.13 บาท ปรับลดลง 0.17 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 
กิโลกรัมละ 54.57 บาท ปรับลดลง 0.20 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 54.57 บาท ปรับลดลง 0.20 บาท 
ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 50.17 บาท ปรับเพ่ิมข้ึน 0.08 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช รวม 154,793 กิโลกรัม น้ ายางสด 51.25 บาทต่อกิโลกรัม คงที่ 

ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากราคาน้ ามันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดยังคงไม่ม่ันใจต่อข้อตกลง
ปรับลดก าลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ามัน และนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน 
หลังจากท่ีข้อมูลการค้าระหว่างประเทศปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากปริมาณยาง
ยังคงเข้าสู่ตลาดน้อย เนื่องจากมีฝนตกชุกในพ้ืนที่ปลูกยาง 

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 61.56 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคา
อยู่ที่ 60.02 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 0.61 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 60.39 บาทต่อ
กิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 0.14 บาทต่อกิโลกรัม 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคล 

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิต 

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช 
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วันที่ 13 ตุลาคม 2559 

หัวข้อข่าว : ผู้ว่าฯ ระนอง บูรณาการทหาร ต ารวจ 
ข้าราชการ สั่งก าชับพลิกฟ้ืนผืนป่าไม้คืนให้แผ่นดิน 

 
ผู้ว่าฯ ระนอง บูรณาการทหาร ต ารวจ ข้าราชการ สั่งก าชับพลิกฟ้ืนผืนป่าไม้คืนให้แผ่นดิน 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง บูรณาการทหาร ต ารวจ ข้าราชการ สั่งก าชับพลิกฟ้ืนผืนป่าไม้คืนให้แผ่นดิน 

วันนี้ 13 ต.ค. 59 ที่ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลาย
ป่าระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/59 โดยมีนายถิน พิสูจน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระนอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าทุกหน่วยในพื้นท่ีจังหวัด
ระนอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน เพื่อจัดเตรียม
ข้อมูลปัญหา และแนวทางแก้ไขเรื่องที่ดินท ากินน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 

โดยในที่ประชุมได้มีการซักถามเก่ียวกับพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ให้มีรายละเอียดขอบเขต
ที่ชัดเจน น าไปประกอบการพิจารณาในการวางแผนการบริหารจัดการที่ดินตามนโยบาลของรัฐบาล สรุปคดีที่
สามารถจับกุมได้ในห้วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติหน้าที่ ในการตรวจ
พิสูจน์สิทธิว่าเป็นผู้ยากไร้ 

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า สาเหตุของการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ใน
จังหวัดระนอง เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การบุกรุกเพ่ือขยายพ้ืนที่ทางการเกษตร การบุกรุกจับจองของ
นายทุน การออกโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง และการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาด
ประสิทธิภาพ ข้อปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบ 

ซึ่งภายหลังประกาศค าสั่ง คสช. ฉบับที่ 64 เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ได้ลงพ้ืนที่ด าเนินการปฎิบัติตามแผน
ในเขตพ้ืนที่ป่าฯ รับผิดชอบ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดระนองจะเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติถูกบุกรุกโดยกลุ่ม
นายทุน ผู้มีอิทธิพลนอกพ้ืนที่ อีกส่วนหนึ่งจ านวนมากเป็นกลุ่มชาวบ้านที่เคยได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัย และท า
กินอยู่เดิมมานานก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 ครอบครองที่ดินท ากินไม่เกิน 25 ไร่ ท าให้ส่งผลกระทบถึง
ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์รอการพิสูจน์ว่าเป็นผู้ยากไร้ หรือไม่นั้น ทางจังหวัดระนองก็จะมี
คณะกรรมการในการตรวจพิสูจน์ หากแสดงตนและตรวจพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ยากไร้ รัฐฯ ก็จะไม่ด าเนินการตัด
ฟันต้นยางพาราในขณะนี้ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวต่อว่า ส าหรับชาวบ้านที่แสดงตนและตรวจพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ยากไร้ 

เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องช่วยกันหาวิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา และต้องใช้ทั้งหลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ใน

การอยู่ร่วมกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เว้นแต่ชาวบ้านที่บุกรุกโดยมีนายทุนใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้อง หรือ 
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รายใหม่ที่บุกรุกผืนป่า อ าเภอจะใช้หลักนิติศาสตร์ทางกฎหมายเข้าด าเนินการทันที และไม่จ าเป็นต้องใช้หลัก

รัฐศาสตร์เข้าพูดคุย การแก้ไขปัญหาอย่างถาวรและระยะยาว ต้องรักษาป่าท่ียังอยู่ไม่ให้มีการรุกล้ าเพิ่มใหม่อีก 

และน าผืนป่าที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์มาท าความเข้าใจกับชาวบ้าน แล้วเข้าสู่การพัฒนาพลิกฟ้ืนผืนป่าให้เกิดความ

อุดมสมบูรณ์ต่อไป 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : ดนุพล อีดเกิด 

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิต 

แหล่งที่มา : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : สภาเกษตรกรจังหวัดตรังเข้าแสดงความ
ยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในโอกาสรับต าแหน่งใหม่
พร้อมขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร 

 
สภาเกษตรกรจังหวัดตรังเข้าแสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในโอกาสรับต าแหน่งใหม่พร้อมขอ
ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร 

นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง กล่าวภายหลังแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสรับต าแหน่งใหม่ โดยได้มีการน าเสนอปัญหาภาคการเกษตรให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรังได้รับทราบ ในหลายประเด็น อาทิ การขอจัดตั้งตลาดกลางยางพาราในพื้นท่ีจังหวัดตรัง การส่งเสริมอาชีพ
เสริมให้แก่เกษตรกรเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน ซึ่งขณะนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ปัญหาการรับซื้อน้ ายางสดจาก
พ่อค้าคนกลาง และปัญหาการบริหารจัดการสวนปาล์มที่มีประสิทธิภาพ 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า ในเบื้องต้นทางสภาเกษตรกรจังหวัดตรังได้
ส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ แก่เกษตรกร และได้ท าการผลักดันให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
การท า MOU กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างตรงจุด ซึ่งจากการเสนอปัญหาให้ทาง
จังหวัดได้รับทราบครั้งนี้ หวังเป็นยิ่งที่จะได้รับความช่วยเหลือและแก้ไขในปัญหาดังกล่าว 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้สื่อข่าว : สายชล ธรรมกุล 

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิต 

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง 
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